

ปีที่ 29 ฉบับ 10136 วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2559 หน้า 9

‘สตาร์ทอัพหญิง’แจ่งเกิด



● **ผศ.ดร.การดี เสียวไพโรจน์**
กสรมการผู้จัดการ C asean
creativity hunter

ก ระทรวงการต่างประเทศอิสราเอลได้จัดงาน Start Tel Aviv 2016 ภายใต้แนวคิดสนับสนุนผู้ประกอบการและสตาร์ทอัพหญิง โดยจัดการแข่งขัน Women Entrepreneur Startup Competition 2016 ใน 30 ประเทศทั่วโลก และประเทศไทยเป็นหนึ่งใน 30 ประเทศนั้น

สถานทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย ร่วมกับพันธมิตร ซีอาเซียเนต สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซอฟต์แวร์พาร์ค อินเวนท์ อมตะ สมาคมไทยเทคสตาร์ทอัพ เทคซอส และฮับบับ ร่วมกันจัดการแข่งขันนี้เป็นครั้งแรก ผู้ที่ชนะจากเวทีไทยจะได้ไปร่วมงาน Digital Life Design (DLD) Festival ร่วมกับผู้ชนะการแข่งขันจากประเทศอื่นๆ ณ เมืองเทลอาวีฟ ประเทศอิสราเอล ซึ่งเป็นงานสตาร์ทอัพที่โดดเด่นด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ทำไมต้องอิสราเอล ถ้าใครเคยอ่านหนังสือ Startup Nation - Start-up Nation : The Story of Israel's Economic Miracle จะเห็นเส้นทางการสร้างนวัตกรรมที่พลิกโฉมระบบเศรษฐกิจของอิสราเอลและนวัตกรรมเปลี่ยนโลกที่น่าสนใจ จากประเทศที่ไม่มีทรัพยากรธรรมชาติ มีศัตรูอยู่รอบด้านที่พร้อมล้มครอนความมั่นคงของประเทศ มีประชากรอยู่เพียง 8 ล้านคนซึ่งน้อยกว่ากรุงเทพมหานคร แต่อิสราเอลสามารถสร้างสตาร์ทอัพทางเทคโนโลยีได้มากกว่าประเทศชั้นนำอย่างญี่ปุ่น จีน อินเดีย และสหราชอาณาจักร

เมื่อมองระบบนิเวศของสตาร์ทอัพในเมืองเทลอาวีฟ ก็ได้รับการยอมรับในอันดับ 2 ของโลกรองจากสหรัฐอเมริกา และมีการลงทุนเวนเจอร์แคปิตอลต่อหัวประชากรสูงที่สุดในโลก นอกจากนี้สถิติล่าสุดของอิสราเอลมีการสร้างสตาร์ทอัพใหม่ที่ล้ำทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมได้ราว 1,200 สตาร์ทอัพต่อปี เปรียบเทียบได้กับมีไอเดียเด็ดเกิดใหม่ทุกๆ 8 ชั่วโมงเลยทีเดียว

ทำไมต้องเป็นผู้หญิงเท่านั้น การจัดการแข่งขันครั้งนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับสิทธิสตรีแต่อย่างใด แต่สถิติภาพรวมของโลกที่ผ่านมาชี้ให้เห็นว่า มีสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการหญิงในจำนวนที่น้อยอยู่ สัดส่วนที่สูงที่สุดของโลกคือที่สหรัฐอเมริกาอยู่ที่ราวร้อยละ 30 และสัดส่วนของสตาร์ทอัพหญิงในเอเชียแปซิฟิกมีอยู่เพียงแค่ร้อยละ 15 เท่านั้นเอง

แม้ว่าสัดส่วนของสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการหญิงนั้นน้อย แต่ในจำนวนนี้สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้สูง และมีการคาดการณ์ว่าในปี 2025 ผู้ประกอบการหญิงจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้สูงถึง 12 ล้านล้านเหรียญสหรัฐเลยทีเดียว และโดยเฉลี่ยจะสามารถสร้างรายได้และผลตอบแทนได้สูงกว่าสตาร์ทอัพชาย ในขณะที่ใช้เงินลงทุนที่น้อยกว่า

ทั้งนี้ ผู้หญิงนั้นมีแนวโน้มที่จะใช้เงินออมของตัวเองมาลงทุน มากกว่าการยืมจากสถาบันการเงินหรือคนรอบข้าง นี่อาจเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้มีการลงทุนอย่างระมัดระวังและคิดถี่ถ้วนก่อนที่จะเริ่มลงทุน

การแข่งขัน Women Entrepreneur Startup Competition 2016 จะเป็นการช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับสตาร์ทอัพหญิงของไทยได้มีประสบการณ์ในเวทีโลก พร้อมทั้งพบและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับสตาร์ทอัพหญิงที่ชนะจากประเทศต่างๆ ทั่วโลกอีกด้วย ทั้งนี้ สตาร์ทอัพที่สนใจต้องมีผู้ก่อตั้งเป็นผู้หญิง เน้นไปทางด้านไอซีที สตาร์ทอัพและมีเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่น่าสนใจ สามารถสมัครได้ถึง 14 กรกฎาคมนี้ผ่านทาง www.israeltrademissionbangkok.com